

แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. ด้านการสรรหา	การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง	ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการและออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง จำนวน 8 อัตรา
	การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว	ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการและออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 อัตรา
	รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ	ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการและออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
	รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ	ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการและออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา
2. การพัฒนา	กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานราชการ (Career Path)	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานราชการ (Career Path) ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562
	การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร	หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงานและนำผลความพึงพอใจของบุคลากรมาพัฒนา

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
3. การรักษาไว้	จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้	มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ คู่มือ กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่า ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
	จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้	พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 รอบที่ 1/2563 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 4200/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
4. การใช้ประโยชน์	มีการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561